



ĐỖ TUẤN LONG:

VỚI TÌNH YÊU NGHỀ GIÁO, TUẤN LONG ĐÃ CHỌN CHO MÌNH MỘT LỐI ĐI KHÁC VỚI CÁC BẠN TRONG LỚP CHUYÊN VẬT LÝ NGÀY ẤY. LONG THÍCH NGHỀ GIÁO CHỈ ĐƠN GIẢN VÌ: "LONG SẼ ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG NHƯ THẦY GIÁO DẠY VẬT LÝ CỦA MÌNH".

QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH THẦY GIÁO

Tong lớp QH. 2006.S, với bản tính giản dị, hiền hòa, dễ gần, Long luôn là điểm sáng trong học tập để các bạn phải "lắc đầu, lè lưỡi, đặt câu hỏi sao cừ thế?". Điểm học tập của Long lúc nào cũng bỏ xa các bạn trong lớp. Học giỏi, thông minh, say mê nghiên cứu khoa học, ở Long hội tụ đầy đủ những tố chất để trở thành một thầy giáo giỏi. Long tâm sự: "Ngày còn học phổ thông em không nghĩ mình sẽ chọn nghề giáo viên, nhưng rồi em đã chọn đúng và nhất là sau đợt thực tập, em càng thấy yêu nghề làm thầy hơn".

Suốt bốn năm học đại học, Long luôn cố gắng phấn đấu học tập và gặt hái được không ít thành công, đạt giải nhì Olympic Vật lý Sinh viên, đạt Huy chương bạc Nghiệp vụ sư phạm thiết kế đồ dùng học tập tổ chức tại Thái Nguyên, trở thành thủ khoa xuất sắc với kết quả cao nhất 3,74/4 của Trường Đại học Giáo dục. Long xứng đáng được xếp là 1 trong 10 sinh viên xuất sắc của ĐHQGHN dự lễ trao phần thưởng vinh danh các thủ khoa các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Không phải cứ cặm cụi, chăm chỉ học là có thể giỏi được, mà ở đại học mỗi bạn phải tự tìm cho mình một phương pháp học. Hỏi Long làm thế nào để đạt được kết quả cao, nhiều thành tích như vậy, cậu chia sẻ: "Khi học phải tập trung cao độ, giải quyết vấn đề triệt để, nắm bắt những nội dung chính của bài ngay khi nghe thầy cô giảng trên lớp, chỗ nào

chưa hiểu tường tận về nhà giờ ra xem lại. Khi đọc sách phải tóm lược ý chính rồi triển khai ý, học như vậy sẽ không tốn thời gian và đặc biệt là trước khi gấp sách lại phải hệ thống được toàn bộ kiến thức của bài học, tự ra đề bài cho mình giải đó chính là cách học để nhớ lâu nhất". Lớp trưởng của Long kể: "Long thông minh, tư duy logic, khoa học, luôn vững vàng trong học tập, nắm chắc vấn đề và có phương pháp học rất hay, cho nên kết quả học tập của bạn ấy luôn ở mức gần tuyệt đối, có kì bạn ấy đạt toàn điểm 10. Các thầy cô ai cũng ngạc nhiên vì không hiểu sao Long lại có một sức học, một phương pháp học tuyệt vời như thế, phải chăng ở Long "thông minh vốn sẵn tính trời"?"

Những thành tích đã đạt được Long dành tặng bố mẹ. Gia đình nghèo khó, thuần nông, bố là thương binh nặng nhưng vẫn cùng mẹ tần tảo sớm hôm lo cho hai anh em Long ăn học. Biết ơn và hiểu tấm lòng của bố mẹ, Long quyết tâm học thật giỏi. Ngay từ bậc tiểu học Long luôn là học sinh giỏi xuất sắc của trường, là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô.

Long luôn quan niệm rằng học đi đôi với hành, bởi trở thành thầy giáo giỏi ngoài kiến thức còn cần phải có kĩ năng truyền đạt tốt, phải có kinh nghiệm thực tế, nếu không sẽ rất vất vả với những mới lí thuyết trừu tượng, khó hiểu. Trong quá trình học tập, Long thường đến làng trẻ em Birla để hướng dẫn các em cách

học thế nào đạt hiệu quả nhất, giảng giải cho các em những bài tập các em còn chưa kịp hiểu trên lớp, giúp các em tự tin vào bản thân và luôn phải nỗ lực phấn đấu hơn trong học tập. Đến với các em, Long càng thấm thía hơn tính nhân văn ở đời, mỗi một tâm sự là một mảnh đời bất hạnh, Long nghĩ rằng mình thật may mắn và càng phải học tập để cống hiến cho cuộc đời thêm tươi đẹp hơn. Bước đầu tập làm thầy giáo, những kiến thức sách vở được áp dụng thực tế đã giúp Long vững vàng hơn và ý thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của mình đối với nghề làm thầy. Ths. Lê Thái Hưng - thầy giáo chủ nhiệm của Long nhận xét: "Long là một sinh viên năng động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học. Với một quỹ thời gian giống như bao sinh viên khác nhưng Long đã làm được rất nhiều việc có ích cho bản thân và tập thể. Tôi thực sự xúc động và vinh dự khi cầm trên tay tấm giấy mời tham dự buổi vinh danh thủ khoa năm nay từ cậu học trò của mình. Mong rằng Long sẽ tiến xa hơn nữa".

Chẳng bao lâu nữa, khi bắt đầu một năm học mới cũng là lúc Long trở thành một thầy giáo, song song với việc dạy Long sẽ tiếp tục nghiên cứu khoa học, tiếp tục sự nghiệp học tập. Chúc Long thành công toại nguyện trong cuộc sống.

TUỆ ANH